

(กรกฎาคม 2016)

เป้าหมาย เพื่อคริสตชนเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอันดับแรก



ในเวปบอร์ดหนึ่งมีผู้โพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขา สมชายเป็นนักกีฬาเขาชอบไปร่วมการแข่งขันต่างจังหวัดเป็นประจำ และทุกครั้งเขาจะนำครอบครัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นโอกาสพักผ่อนร่วมกัน เดือนนี้เป็นพิเศษ เพราะมีการแข่งขันวิ่งไกลชายทะเลและวันถัดไปจะเป็นวันเกิดของภรรยา เขาจองโรงแรมเพื่อการวิ่งเพื่อจะจบด้วยการฉลองวันเกิดให้กับภรรยาที่รักของเขา เขาทุ่มเทและฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะนี่เป็นการวิ่งมาราธอนแรกของเขาเพื่อทุกอย่างจะสำเร็จสมบูรณ์

เมื่อใกล้ถึงกำหนดลูกสาววัย 12 ปีบอกกับเขาว่าเธอไม่ยอมไป เพราะจะมีการสอบสัมภาษณ์หน้า ถึงแม้สมชายจะแนะนำให้นำหนังสือไปเตรียมสอบขณะที่ตนทำการแข่งขัน ลูกสาวก็ขอร้องว่าจะอยู่บ้านเพื่อจะได้มีสมาธิในการเตรียมสอบ สมชายผิดหวังมากเพราะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว จึงโพสต์เรื่องนี้เพื่อการตัดสินใจว่าจะเลือกทางใด 1. เขาจะไปคนเดียวและรีบกลับบ้านมาฉลองวันเกิด

(กรกฎาคม 2016)

กับภรรยา 2. เขาจะไปกับภรรยาและให้ลูกอยู่บ้าน 3. ยกเลิกการเดินทางอยู่บ้านกับลูกและภรรยา

เพื่อนๆ ในเวปบอร์ดหลายคนได้ให้คำแนะนำ บางคนแนะนำให้ถามภรรยาเพื่อการตัดสินใจ บางคนว่าให้ไปคนเดียวและรีบกลับ แต่ส่วนใหญ่แนะนำให้ยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุผลที่ว่า ในครอบครัวเราควรคิดถึงประโยชน์ของลูกเป็นอันดับแรก คู่ชีวิตเป็นอันดับรองลงไป และตัวเองเป็นอันดับสุดท้าย การแข่งขันยังมีอีกหลายโอกาส งานวันเกิดจัดที่ไหนก็ได้ขอให้สมาชิกอยู่กันพร้อมหน้า แต่ความสัมพันธ์กันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องบำรุงรักษาทุกวัน ที่สุดสมชายและภรรยายกเลิกการเดินทางเพื่ออยู่เป็นเพื่อนลูก ในขณะที่เตรียมการสอบ



1. จากเรื่องของสมชายมีอะไรที่ท่านประทับใจและอยากแบ่งปัน?
2. ท่านเคยมีประสบการณ์ลักษณะนี้ในครอบครัวบ้างไหม?

(กรกฎาคม 2016)



สามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตน ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง เพราะไม่มีใครเกลียดชังเนื้อหนังของตนแต่ยอมเลี้ยงดูและทะนุถนอมอย่างดี ยิ่งพระคริสตเจ้าทรงกระทำเช่นเดียวกันต่อพระศาสนจักรเพราะเราเป็นส่วนแห่งพระกายของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” ธรรมเนียมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นักข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับ พระศาสนจักร ดังนั้น แต่ละท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงเคารพยำเกรงสามี บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดา ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำเช่นนี้ถูกต้อง “พระบัญญัติที่ว่า จงให้เกียรติบิดามารดา” เป็นพระบัญญัติแรกซึ่งมีพระสัญญาควบคู่อยู่ด้วยว่า “แล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่าง เป็นสุข และมีอายุยืน” (อฟ 5:28 – 6:3)

(กรกฎาคม 2016)



1. ให้เลือกประโยคหรือวลีที่ท่านประทับใจ (กล่าว 3 ครั้ง)

หลังจากนั้นเงียบ 2 นาที

2. พระเจ้าบอกอะไรกับฉันผ่านทางพระวาจาที่อ่านนี้

หาข้อปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของเรา

(กรกฎาคม 2016)



Verbum Domini 85

การแต่งงานและครอบครัว

85. สมัชชายังสังเกตเห็นความจำเป็นที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง พระวาจา การแต่งงาน และครอบครัวคริสตชน จริงอยู่ “เมื่อประกาศพระวาจา ของพระเจ้า พระศาสนจักรแสดงให้ครอบครัวคริสตชนเห็นอัตลักษณ์แท้จริง ของตน นั่นคือเขาเป็นอะไรและต้องเป็นอย่างไรตามแผนการขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” ดังนั้น เราต้องไม่ลืมเลยว่า “พระวาจาของพระเจ้าอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ การแต่งงาน” (เทียบ ปฐก 2:24) และพระเยซูเจ้าเองก็ทรงประสงค์ให้รวมการ แต่งงานไว้ในสถาบันของพระอาณาจักรของพระองค์ (เทียบ มธ 19:4-8)” โดย ทรงยกฐานะขึ้นให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีจารึกไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในธรรมชาติ มนุษย์ “ในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ชายและหญิงกล่าววาจาพยากรณ์ว่า จะมอบชีวิตให้แก่กันจริงๆ เพื่อทั้งสองคนจะได้เป็น ‘เนื้อเดียวกัน’ เป็น เครื่องหมายความสัมพันธ์ของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร (เทียบ อฟ 5:31-32)” ความซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้ายังชวนให้เราสังเกตว่าในปัจจุบัน สถาบันนี้ถูกโจมตีจากหลายด้านในความรู้สึกนึกคิดของสมัยนี้ เมื่อต้อง เผชิญหน้ากับความสับสนในเรื่องความรักและวิถีคิดใหม่ๆ ที่ลดคุณค่าของ

(กรกฎาคม 2016)

ร่างกายมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ พระวาจาของพระเจ้าจึงกล่าว
ย៉ำถึงความดีตั้งแต่แรกเริ่มของมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมาให้ผู้ชาย
และหญิง อีกทั้งยังทรงเรียกมาให้มีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและบังเกิดผล

จากธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่เรื่องการแต่งงานนี้เอง บิดามารดาจึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อบุตร อย่างที่ไม่อาจจะละเลยได้ การเป็นบิดามารดาที่แท้จริงจึง
หมายถึงการถ่ายทอดและเป็นพยานถึงความหมายของชีวิตในพระคริสตเจ้า
อาศัยความซื่อสัตย์และเอกภาพในชีวิตครอบครัว สามีมภรรยาจึงเป็นคนแรกที่จะ
ต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่บุตรของตน ชุมชนของพระศาสนจักร
ต้องคำจูนและช่วยเหลือให้มีการภาวนา การฟังพระวาจา และความรู้จักพระ
คัมภีร์มากยิ่งขึ้นในครอบครัว เพราะเหตุนี้ สมัชชาจึงปรารภนาให้ทุกบ้านมี
พระคัมภีร์ และเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อจะอ่านและใช้พระคัมภีร์ได้ใน
การภาวนา บรรดาพระสงฆ์ สัณฆานุกร และฆราวาสที่ได้รับการเตรียมตัวอย่าง
ดีจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ในเรื่องนี้ สมัชชายังเตือนให้จัดตั้งกลุ่ม
เล็กๆในครอบครัวเหล่านี้ เพื่อภาวนาและรำพึงข้อความจากพระคัมภีร์
ร่วมกัน สามีมภรรายังต้องระลึกไว้ด้วยว่า “พระวาจาของพระเจ้าให้ความ
ช่วยเหลือที่มีคุณค่ายิ่งได้เมื่อเกิดมีความยากลำบากขึ้นในชีวิตคู่และครอบครัว”